

Tuần Giáo, ngày 31 tháng 8 năm 2021

## LỜI KÊU GỌI Ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Đại dịch Covid-19 ở nước ta đang diễn biến rất phức tạp, tốc độ lây lan rất nhanh, gây tổn hại lớn về sức khỏe, tính mạng của người dân, ảnh hưởng nghiêm trọng mọi mặt của đời sống xã hội. Ở huyện ta, với quyết tâm chính trị rất cao của toàn hệ thống chính trị và sự đồng tình hưởng ứng tích cực của nhân dân, với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, huyện ta đã và đang triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt, với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, nghĩa cử cao đẹp của Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong huyện đã hỗ trợ, chia sẻ, đóng góp cả bằng vật chất và tinh thần trong công tác phòng, chống dịch bệnh của huyện, của tỉnh trong thời gian qua.

Trong thời gian gần đây, tình trạng người dân đi lao động ở các tỉnh, thành phố khác do tình hình dịch bệnh không có việc làm nên trở về địa phương tương đối nhiều. Khi người lao động trở về địa bàn tỉnh nói chung và địa bàn huyện Tuần Giáo nói riêng đều phải thực hiện các quy định về phòng chống dịch theo quy định của tỉnh như: bắt buộc phải có kết quả xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR; thực hiện biện pháp các ly tập chung đối với những người trở về từ vùng có dịch. Do vậy có rất nhiều người gặp khó khăn, nhất là người lao động nghèo khi trở về địa phương.

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuần Giáo kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và Nhân dân các dân tộc trong huyện phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, hãy mở rộng tấm lòng nhân ái, tích cực tham gia hỗ trợ giúp đỡ những người yếu thế, người khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh; quyên góp ủng hộ kinh phí, vật tư, nhu yếu phẩm hỗ trợ các khu cách ly tập trung, các chốt kiểm dịch, người lao động gặp khó khăn trở về địa phương trên địa bàn huyện.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuần Giáo. Địa chỉ Khối Huổi Củ, Thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (liên hệ qua số điện thoại: 0352150105).

Thời gian tiếp nhận: **Từ ngày 01/9/2021.**

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuần Giáo trân trọng ghi nhận, cảm ơn mọi sự đóng góp của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân. Mọi sự ủng hộ sẽ được chuyển đến hỗ trợ đúng đối tượng và các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện trong thời gian nhanh nhất.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

**CHỦ TỊCH**



**Giảng A Do**